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ผนวก ง 

 

บทสัมภาษณผูบริหารบริษทัทีโอที จํากัด มหาชน 

 

 วนัที ่3 กรกฎาคม 2550  เวลา 14.00 – 15.30 น. 

  ณ สํานกังานใหญ บริษทั ทโีอที  

 

 

ผูสัมภาษณ:จากที่เรามีพรบ.จัดสรรคลื่นความถี่ป 2543 อํานาจตามกม.ของกทช. ในการพจิารณา

อนุมัติคลื่นความถี่ WiMAX ในขณะที่ยังไมมี คณะกรรมการรวมหรือ กสช วามีหรือไม 

ผูใหสัมภาษณ:  ทําไมตองมีคณะกรรมการรวม ประเด็นก็คือตองมีแผนแมบทความถี่แหงชาติ 

หมวด 3 ทั้งหมวดไมใชเฉพาะวาไมมีกสช. เพราะมันไมมีตารางคลื่นความถี่ พอไมมีตารางคลื่น

ความถี่ มันก็เลยจัดสรรไมได ประเด็นถึงมีกสช. ถาตราบใดยังไมมีแผนนี้ มันก็จัดสรรไมได  

ผูสัมภาษณ: ที่เคาพูด เร่ือง อิงตารางคลื่นความถี่ตาม ITU เกี่ยวกันมั้ยครับ 

ผูใหสัมภาษณ: อิง ITU เนี่ย มาตรฐาน WiMAX ไมไดข้ึนกับ ITU, WiMAX ข้ึนกับ IEEE   ถาอิง 

ITU เร่ือง 3Gมันก็จะมีผลกลับมา เพราะวาวันนี้ 3G ใน definition ของกทช. ก็ไมไดอิง ITU 

เพราะวา ITU มี 5 มาตรฐาน ทําไมกทช.ไปตี Wideband CDMA วาเปน 3G อันเดียว   E-VDO ก็

อยูในนั้น EDGE ก็ใช  TD-SCDMA ก็ใช DEC Mode ก็ใช ผมก็จะมีคําถามวามีอํานาจหรือไมมี

อํานาจ คือมีอํานาจในการจัดสรร แตยังไมถูกขั้นตอน เนื่องจากขั้นตอนยังไมครบ ดวยอํานาจเนี่ย

มีการจัดสรร ถา Frequency นั่นอยูในความรับผิดชอบของ กทช.  แตเรายังไมรูเลยวา Frequency 

ที่ใชเปน Frequency อะไร และ Frequency นั้นอยูในอํานาจกทช.หรือไม หาก Assume วามี แผน

แมบทความถี่แหงชาติอยูแลว และความถี่นั้นอยูในอํานาจกทช.  ดังนั้นกทช.มีอํานาจ  ซึ่งวันนี้

ความถี่ที่ไดรับการจัดสรรเดิม ก็อยูในอํานาจของกทช.  เชนความถี่ 450, 900, 800 เพราะวาเปน

ความถี่ที่มีอยูเดิม แผนแมบทออกมาก็ตองใชอันเดิม เพราะฉะนั้น กทช.ก็มีอํานาจ แตอันนี้เปน

ความถี่ใหมไมรูใครเปนเจาของ กทช. หรือ กสช.  คําถามก็คือ อาจจะมีอํานาจได ถาความถี่ที่ 

WiMAX นั้นกําหนดไววา ถูกกําหนดไววา อยูในยานความถี่โทรคมนาคม และมีอยูในแผนแมบท

ความถี่แหงชาติ 

โดยตาม พรบ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ 2543 มาตราที่ 51 (1) ให กทช. มีอํานาจในการประกําหนดนโยบาย  
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จัดทําแผนแมบทโทรคมนาคม และแผนความถี่วิทยุใหสอดคลองกับบทรัฐธรรมนูญ  แผนแมบท

การบริหารคลื่นความถี่ และตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ 

ถาคุณมีตารางคลื่นความถี่ ซึ่งตารางคลื่นความถี่แหงชาติ ตองไดรับการ Public hearing 

(ประชาพิจารณ)  และตองประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ถามวาแผนแมบทที่ กทช.ประกาศ

เนี่ย ใสในราชกิจจาหรือยัง นําขึ้นทูลเกลาถวายหรือยัง แลวคุณเอาความถี่มาไดงัย ความถี่ถือเปน

สมบัติของชาติ ถูกมั้ย คุณใสในราชกิจจาหรือยัง  

ประเด็นก็คือ ถากทช.จะอางจัดสรรคลื่นความถี่ชั่วคราว จะอางกฏเกณฑอะไรก็ได แตอาจจะไมถูก

ข้ันตอน  

ผูสัมภาษณ: สมมติวาในกรณีที่มีหรือไมมี อํานาจในการจัดสรรมันจะกระทบกับ โทรคมนาคม 

อยางไร 

ผูใหสัมภาษณ:  มันเปนไปไมได ในการใหบริการที่ความถี่ 3.5GHz เนื่องจากมีการรบกวนกันโดย

ทางเทคนิคอยูแลว ความถี่ 3.5GHz เปน Down link ของดาวเทียมไทยคม   การให assign 2 

ความถี่ซ้ําซอนกัน มันทําไมไดโดยเทคนิค 

ผูสัมภาษณ:  ความถี่ยานไหน เหมาะสม 

ผูใหสัมภาษณ : WiMAX จําเปนมั้ยสําหรับประเทศไทย วันนี้ประเทศไหนทํา Commercial 

WiMAX บาง เกาหลี โดย SK Telecom และ Korea Telecom ลงทุน Wibro สามหมื่นกวาลาน ได

ลูกคามา 900 กวาคน เบ็ดเสร็จสองเจารวมกัน 1,051 คน ลงทุนไปเกือบส่ีหมื่นลาน การเกิดขึ้น

ของ WiMAX เพื่ออะไร 

ผูสัมภาษณ: รองรับการใชงาน การใช Rural Area (พื้นที่ชนบท)  

ผูใหสัมภาษณ: WiMAX ทํามั้ยถึงตองใช   Rural Area   

ผูสัมภาษณ: เนื่องจากหากใช Wire line (แบบใชสาย: ADSL) อาจไมคุมคาในการลงทุน ในการ

ลาดสาย 

ผูใหสัมภาษณ: มีตัวอื่นมั้ยหละ หลักการของ wireless  ความถี่ตํ่า ก็ยิ่ง base นอย Capital 

expense ก็นอย (จํานวน size นอย deploy เร็ว ตนทุนถูก) Operation expense ก็ถูก แตขอให

เปนความถี่ world wide ถาเปนความถี่ world wide ความถี่ตํ่าที่สุดที่เปน world wide คุณจะได 

terminal equipment(เครื่องลูกขาย)ราคาถูกดวย  คําถามคือวันนี้ WiMAX มัน freeze สําหรับ 

Rural Area เร่ืองอะไร และอีกประเด็น Rural Area จําเปนตองใช  Capacity สูงถึง 10 Mbps มั๊ย   

โดย ระบบ 800 CDMA ที่ กสท. ใหบริการอยูทําไดเหมือน WiMAX มั้ย voice ก็ได data ก็ได    ไอ

ที่บอกวาสงสัญญาณไดไกลเปน 10 กิโล เนี่ยมันเปนการสงแบบ point to point  
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วันนี้ถาพูด WiMAX คุณตอง clear กอน วาคืออะไร fixed WiMAX หรือ mobile 

WiMAX ถาคุณ clear ไมได คนละเรื่องนะ position คนละ position คือใหไปเนี่ย แลวคนเดิมเนี่ย

ดาวเทียมจะทํายังงัยมาตรา 7 ดูงายๆ ลองดู 

ผูสัมภาษณ: ในกรณีฮองกงเคาใหใช 3.5G รูสึกจะมีผลกระทบกับไทยคมเหมือนกัน 

ผูใหสัมภาษณ:  สิทธิ์ของคนเดิมที่ไดก็ยังคงอยู สิทธิ์ของคนเดิมที่ได 79 คือองคกร

โทรศัพท กับการสื่อสาร 80 รูสึกสัมปทาน คุณละเมิดสิทธิ์คนอื่นเขาไดมั้ย 

ผูสัมภาษณ: แลวทําไมเคาให trial ที่ 3.5 GHz 

ผูใหสัมภาษณ:  มันอาจจะไมรบกวน ในรายละเอียดผมยังไมรูวา 3.5 คือ 3.5 ชวงไหน ยัง

ไม general ดวยงัย 

ผูสัมภาษณ: นาจะอนุมัติที่ 2.5GHz ใชมั้ยครับ 

ผูใหสัมภาษณ:  2.5GHz นั้นคือ IEE 802.16e แตถา IEE 802.16e   อนุมัติที่ 2.5 GHz 

ประเด็นความเห็นตอมาก็คือ IEE 802.16e    วันเนี่ย มัน ready to the market มั้ย 

ผูสัมภาษณ: ผลกระทบตออุตสาหกรรมโดยรวมในเมืองไทย 

ผูใหสัมภาษณ:  มีคนลงระบบ WiMAX แนๆอยูแลว มี แตผมมองเปน niche market มาก  

ก็ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ในหลักการในโลกของไรสายเนี่ย เวลาเราจะเลือกกําหนด ตองเลือก

กําหนดเปน Global frequency และ world wide technology, frequency ที่เคาใชทั่วโลก และ

บนเทคโนโลยีที่เปนมาตรฐานทั่วโลก อยาทําอะไรเปน proprietary เพราะประเทศไทยยังเปนผูซื้อ

เทคโนโลยีอยู  

ผูสัมภาษณ:  ถาพูดถึงความถี่ของ WiMAX มันก็ variety เยอะ 

ผูใหสัมภาษณ: Economy of scale ไมได มันไมเหมือนอะไรหลายๆอยางตัวหลักก็คือ backward 

compatibility (การสามารถใชงานรวมกับของเกาที่มีอยูกอนหนาได) เพราะฉะนั้น ผลกระทบตอผู

ใหบริการ internet broadband รายเดิม ใครคือ internet broadband 

ผูสัมภาษณ: ADSL เปนหลัก โดยมองในแงของกม. 

ผูใหสัมภาษณ:  Internet broadband จําเปนมั้ยวาตองเปน ADSL อยางเดียวจะเปน

เจาของ WiMAX ไดดวยหรือเปลา ถาผมขอ license จะเปนผูใหบริการ internet broadband ผม

จําเปนตอง Stick อยูกับ ADSL มั้ย ถาไดรับคลื่นความถี่มา ผมมาตอยอดพื้นที่นั้น มันก็ได 

ผูสัมภาษณ: แนวทางที่เหมาะสมในการจัดสรรคลื่นความถี่  

ผูใหสัมภาษณ:  แลว Bandwidth ของ WiMAX เทาไหร 

ผูสัมภาษณ: สูงสุด 20 MHz ตํ่าสุด 1.25 MHz 
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ผูใหสัมภาษณ:  แลวจะใหมีเคาเทาไหรหละแตละราย   แลวจะมีผูใหบริการ WiMAX กี่

ราย แลวจะทํา coverage area แบบ 3G เหรอ คนที่ได license ตองทํา coverage area 

population กี่ป 50% ใน 5 ป เหรอ 80% ในกี่ป ทําไดหรือเปลา Question mark ก็จะถามกลับมา

ในทํานองนี้ 

ในโลกของ wireless ไมวา WiMAX หรือ 3G ก็ตาม เคาพูดถึงตัว value chain 

มันเปลี่ยนไป จากเดิมมี user มี wireless operator ซึ่งเปนเจาของ network ดวย เปนผูใหบริการ

ดวย แลวก็ supplier แตวันนี้ chain ตัวนี้เปลี่ยนไป value network คนเปนผูใหบริการ service 

provider ไมจําเปนตองมีโครงขายของตนเอง คนใหบริการโครงขายเรียกวา Network operator 

เพราะฉะนั้นก็จะแยกบทบาท ระหวางคนทําถนน กับคนทํารถ สมัยเดิมคุณสรางถนนมา รถคุณวิ่ง

ได เพราะรถมีอยูชนิดเดียวคือ voice ตอไป  ในยุค Multimedia รถมันมีหลากหลายชนิด พอมีรถ

หลากหลายชนิดขึ้น ทําไมคุณจะจํากัดเฉพาะรถของตัวเอง  ที่วิ่งบนถนน ทุกคนอยากมีรถ ของ

ตัวเองก็อยากมีถนนวิ่ง  ตางคนตางสรางถนน  ผลปรากฎ เงินในการสรางถนนมันแพงขึ้น ไมมี

เหลือมาทํารถ มันก็เหมือนวา เหลือ network operator ไมกี่ราย network operator การที่กทช.

บอกวา จะมี  beauty contest(เปนการประมูลโดยรายใดยื่นขอเสนอดีที่สุดจะเปนผูชนะ)  นั่นคือ 

การทําใหการบริการเทเลคอมจะไปสูโลก monopoly  ไมไดทําใหเกิดการแขงขันเสรี เพราะมันถูก 

limit โดย natural monopoly โดยตัวความถี่อยูแลว 

คุณบอกวา ใหคนนี้ 20 MHz ทํางัยหละ คนที่ประมูลได 20 ก็ใหบริการไดคนเดียว 

ใหคนละสิบ ก็ไดสองได ใหคนละหา ก็ไดส่ีราย capacity ไมพอทํางัย  ส่ีรายไดไป สรางถนนแลวก็

ใหรถของตัวเองวิ่ง ใชเหรอ ทําไมไมแยกบทบาทเปน network operator  อาจจะมีรายหรือสองราย 

ไมตองลงทุนซ้ําซอน เสร็จแลว Service provider มีเปน 10 เปน 100 ก็ได  คนเปน network อยา

ไปทํา service  หรือมีบทบาทชัดเจนวา คุณเปน network แตมีสวนที่เปน service provider นะ 

คุณตองใหมาตรฐาน ราคาเทาเทียม service รายอื่น สองอันนี้แยกจากกันชัดเจน  เพระฉะนั้นก็จะ

มีคนเปน Mobile Network ไมกี่ราย สองสามราย  แตคนที่เปน Service Provider มีเปนสิบเปน

รอย ถามวาเกิดการแขงขันมั๊ย  จํานวน Service ถูก Limit โดย frequency มั๊ย  ตอบไมมี 

เพราะฉะนั้น service provider จะไมถูก limit แลว มันจะเขามาไดแลว เพราะฉะนั้นความถี่มันจะ

อยูกับ network operator 

ประเด็นที่ 2 เกิดการแขงขันเสรีไมมี barrier ของ new entry  เพราะตอไปนี้ไมใช

วาคุณตองมีเงินในการสรางโครงขายขนาดมหาศาล ถึงจะเปนผูใหบริการได ตอไปนี้มันไมจําเปน 

barrier มันหาย  วิธีเนี่ยสิ ซึ่งคนวาเหมือน กับ monopoly แตวิธีนี้คือการเปด open competition 
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มากกวา Beauty contest แยกบทบาท service provider และ network operator แลวให 

network operator เนี่ย ทําในฐานะเหมือนทําถนน แตservice ใหเปด ทุกคนเขามาใช จาก 

network operator ได เนี่ยคือการแขงขันเสรี  เพราะเจตนาเคาตองการ liberalization telecom 

service(เปดเสรีทางการใหบริการโทรคมนาคม) ไมใช liberalization telecom network (เปดเสรี

ทางโครงขายโทรคมนาคม) 

ตราบใดที่คุณยังเปดบริการเสรีได คุณได  เพราะฉะนั้นการแขงขันเสรีไมไดถูก 

Limit โดยความถี่ ไมไดถูก limit โดยเงินทุนโครงขาย นั่นคือแนวทาง 

ผูสัมภาษณ: วิธีการ ในการแขงขันเสรีคอนขางจะยาก เพราะในปจจุบันสวนมากผูใหบริการ

โครงขายก็จะลงมาเลน content เอง   

ผูใหสัมภาษณ:  ไมสิ คุณแยกบทบาท คนทําถนนเนี่ย ผมสราง network band with ผมมี 

band width ขายใหคุณ คุณจะไปทํา content อะไร ใส service ทํา application อะไร ผมทําถนน 

coverage ใหไดตามพื้นที่ ตาม capacity เทานั้น ไมยุงอะไรกับ service ไมยุงอะไรกับลูกคา  

ผูสัมภาษณ: แลวมีกฎหมาย มีอะไร ชัดเจนที่จะนําไปสูแนวทางนั้น 

ผูใหสัมภาษณ:  Model ตัวนี้ มันคือการ transition จาก traditional Telco ปจจุบัน ไปยัง 

Telco version 2 

Version 2 มันกําลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงจาก value chain เปน value network มีการแยก

บทบาท ระหวางผูใหบริการเครือขาย กับผูใหบริการกับลูกคา Service เนี่ย คุณจะเปน 

application service อะไรก็ไดทั้งนั้น 

เพราะฉะนั้นหากมีการแยกบทบาทแลว ทําไมกฎระเบียบเดิม ยังติดอยูในโลก

เกาๆ อยู  โดยการจะมาทํา Beauty contest เนี่ย นั้นแหละยังเปนโลกของ monopoly และจะยิ่ง

ทําใหเกิด monopoly โดย Number of frequency  

นั่นไมไดเขาใจในโลกของการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง 3G ในอดีตที่มีการประมูลในยุโรป

ก็ใชวิธีนี้ มันลมเหลว ทุกคนก็ยอมรับวามันไปไมได ดังนั้นในโลกของ wireless คุณดูภาพใหมซะ  

ในสวนของ Fixed line(ADSL) อาจไมตองดูภาพ แต Wireless ตองดูเพราะ ถามี scat resource(

ซึ่งก็คือความถี่) เมื่อไหรก็จะเกิด natural monopoly(ผูกขาดโดยธรรมชาติ) เราจะทํายังงัยใหเปด

การแขงขันเสรี กับส่ิงที่ถูกผูกขาดโดยธรรมชาติ  คุณก็ตองจําแนก อะไรที่ถูกผูกขาดโดยธรรมชาติ 

อะไรที่เปดเสรีได โครงขายคืออุปกรณ บวก ความถี่ ไมมีความถี่ อุปกรณก็เปนเศษเหล็ก    ความถี่

มันอยูในสวนของอุปกรณ  เพราะฉะนั้นโครงขาย ก็จะถูก natural monopoly อยูแลว แตจะภาครัฐ

หรือเอกชน  วากันอีกที  แตในสวนของการเปดบริการโทรคมนาคมนี้เสรีไดมั้ย คําตอบคือได 
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 แตตอนนี้คุณเอาเรื่องความถี่ที่เปน scat resourceมาบวก กันการใหาบริการ   

มันก็เลยจะถูกเปน monopolyไปในตัว คือตราบใดที่คุณไมมีความถี่ คุณก็ใหบริการไมได แตทุก

วันนี้ condition ปฐมบทเลย คุณแยกซะกอน การใหบริการไมจําเปนตองมีความถี่ ทําไดถางั้นจบ   

ผูสัมภาษณ: สรุปคือ monopoly ไดในสวนของ network ไป? 

ผูใหสัมภาษณ:  ถูก คือวันนี้อยาเอามารวม ถาเอามารวมเนี่ย คุณจะบอก beauty 

contest อะไรก็ตาม นั่นแหละ monopoly มันถูก monopoly by ความถี่ คุณตอง clarify ซะกอน 

วา d หรือ e, D คือ Fix WiMAX, E คือ mobile WiMAX ซึ่ง e ไม compatibility กับ e ไมใชวาคุณ

ลง d ไปแลว พรุงนี้คุณจะ move เปน e ไมได คุณตองโยนเกาทิ้งหมด 

ผูสัมภาษณ :  E กับ d ไม backward compatibility เหรอ 

ผูใหสัมภาษณ:   ไม backward compatibility 100%   คุณไปอาน paper มาชัดแลว

ตอนนี้ คือถาคุณลงทุนโครงขาย D แลวนะ พรุงนี้ซื้อเครื่อง Nokia ที่เปน e มา ก็ใชไมได มันไม 

backward compatibility 

ผูสัมภาษณ:  เคยถามเจาหนาที่ กสท. เคาบอกวา Compatibility 

ผูใหสัมภาษณ:  ประเด็นแรกเลย Basic concept เลย D ใช FDD Mode ตองมี downlink 

frequency กับ up link frequency แยกกัน, E เปน TDD 

Software upgrades มันไมไดชวย มัน hardware ทุก base แลวครึ่งลูกอันหนึ่ง

เดิมเปน FDD 

คุณจะมาตอสถานีฐานเปน TDD แลวมันสงสองความถี่ อันนี้ มันใชความถี่เดียว แลวมันจะรับกัน

ไดยังงัย ใชได คุณถอดเครื่องทิ้ง เหลือพลาสติก แลวคุณก็ใสเครื่องใหมเขาไป ซึ่งมาตรฐาน 

Freeze แลวทั้ง คู   คุณไปเอา paper มานั่งอาน วาใชมั้ย 

มาตรฐานของ WiMAX เกิดขึ้นใน IEEE เปนโลกของ computer ที่พยายามจะมา

ทํา telecom มาทํา voice ไดมั้ย คําถามมาเต็มเลย คือในตระกูลของ mobile เนี่ย ITU พวกนี้มี

ความชํานาญในการทํา mobile เร่ือง voice มาแตเดิม ประสบการณ 20 กวาป  

วันนี้คนทํา computer network IEEE ที่ดังที่สุดคือ 802.3 ถามวามีประสบการณ

ในการทํา telecom มากอนหรือไม คําตอบคือไม มาตรฐาน telecom ที่กําหนดใน IEEE มี

อะไรบาง คําตอบคือ ไมมี  โดยเฉพาะในเรื่อง Quality of service เอา voice มาวิ่งบน package 

switching ถา control ไมดีไมได โดย 3G เกิดจาก voice แตพยายาม ad Data เขามาเพิ่ม 

ในขณะที่ WiMAX เกิดจากสวนของ data แตพยายาม ad voice 
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  ปจจุบันในทางปฏิบัติ Real situation จะเอา WiMAX มาแทน 3G แตผลก็คือ การ

เปรียบเทียบ 1.industry policy รัฐบาลหลายๆประเทศ พยายามผลักดันใหเกิด เทคโนโลยี 

broadband network ใหเกิดขึ้น เพื่อเพิ่ม GDP ใหสูงขึ้น Broadband network เกิดขั้น wireless 

tools จะเปนตัวหลัก พบวา wireless technology สามารถใหบริการไดทั้ง Fix service และ 

Mobile service โดยเฉพาะ ใน rural area 

Wireless จะเปนสิ่งที่คุมคาที่สุดกวารากสาย รากสายใชเวลานาน ตนทุนสูง ไมคุมคาในการลงทุน 

เพราะฉะนั้น Wireless เขามา เพราะฉะนั้นผลักดัน board brand ใหกระตุน Technology 

ถามวาในอดีตที่ผานมา  การที่ Wireless ผลักดันใหเกิด penetration rate สูงๆ 

โดยเฉพาะ Voice มันเกิดขึ้นจากใคร แตเดิม Fix lines ใหบริการมาในประเทศไทย penetration 

ประมาณ 10%  

Voice เกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนา ประเทศไทย 10% ยังเปน fix แตดวย 

mobile เขามา ทําให voice penetration rate เพิ่มข้ึนไปเปน 30% เพระฉะนั้นในอดีตที่ผานมาจะ

เห็นวา ในคาย GSM หรือ ITU เปนคนผลักดันเขามา เพราะฉะนั้น board brand ก็บอกวาในอดีต

เคยทําไดแลว เคาก็มองวา อันนี้อาจจะมีบทบาทสําคัญในการผลักดันเทคโนโลยี แตในคายของ 

IEEE หนะ WiMAX จะทําไดเหรอ นั่นคือ challenge แรก challenge ตอมาก็คือ operator license 

3G ในประวัติศาสตร   เปนการลงทุนขนาดใหญ ทั้งในเรื่องของคาความถี่และคาโครงขาย ถามี

การลงทุนไปแลว เคาก็ตองการเพิ่มเงินลงทุนเยอะขึ้น คิดเหรอวาเคาจะวอกแวกกับเทคโนโลยีอ่ืน  

แลวประเด็นตอมาก็คือ License ใน 3G จะมีขอกําหนดตางๆไวเชน coverage 

area วาตองครอบคลุมเทาไหร ภายในกี่ป เชน สวีเดน 99.98 ภายใน 5 ป คําถามคือ WiMAX ยัง

ไมออก license WiMAX จะกลากําหนดแบบนี้มั้ย มันมีแนวโนมวา license ของ WiMAX ไมนาจะ

กําหนดอยางนี้ได spectrum allocation  

ถาเปน Regulatorไมมีการควบคุมการเขาถึงทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง มัน

เปนเรื่องที่ทําไมไดในความเปนจริง 

ปจจัยที่สําคัญระหวาง 3G กับ WiMAX คือ 3G ไมจําเปนตองลงทุนใหม มัน 

upgrade มาจาก 2G ไมตองทํา site ใหม ถาคุณเปน WiMAX คุณตองทํา site ใหม  

ประเด็นตอมา วันนี้ถาคุณลง 3G แค 7 -8 สถานี ลูกคาคุณเดินทางไปทั่วโลก 

ใชไดอีก 2 ลาน สถานี วันเนี่ย 3G กับ 2.5G มี base station อยู 2 ลานสถานีทั่วโลก ครอบคลุม 

80% ของประชากรทั่วโลก 
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คราวนี้ไมใชเฉพาะ WiMAX แลว มันจะมี technology อะไรที่มี replace ได ถาวันนี้คุณลง 

WiMAX ในจํานวนเทากัน ลูกคาของคุณจะไปใชไหนในโลกได เชน ถาผมลง 3G ในประเทศไทยก็

ใชไดแลว มันมีอยู สองลานสถานี แลวจะเกิดเทคโนโลยีอะไรมาแทนที่ตรงนี้ได 

 

เมื่อเปรียบเทียบความสามารถทางเทคนิคโดยทฤษฎีแลว แมวา WiMAX จะมี

ความเร็วในการสื่อสารสูงกวา 3G อยูมาก แตในทางปฏิบัติจริงๆแลว ผลที่ไดกลับไมตางกันมาก

นัก มันไมเห็นความเดนชัดในเรื่อง Capacities  

   คําถามตอมา ถาดูเฉพาะความเปนเลิศทางดานเทคนิคอยางเดียวใชมั้ย คําตอบ

คือไมใช เทียบระหวาง GSM กับ CDMA, CDMA ใชอยูไมกี่ประเทศ แต GSM ใชกันทั่วโลก ดี

เฉพาะเทคนิคมันจะ work มั้ย มันตองดูเร่ือง techno economic เขามาประกอบดวย ดีทางดาน

เทคนิค เหมาะสมทางดานเศรฐศาสตร ตองดู standard, license, volume availability   

WiMAX เพิ่ง freeze ป 2005 product on shelf ก็ยังไมมี โดยคาดวาIntel จะออก 

chip ไดปลายปนี้ แตไมไดหมายความวา จะมีเครื่องประกอบ ตองทํา prototype กอน คาดวา

อุปกรณ WiMAX E จะออกไดกลางป 2008 เปน lap top version แลวที่เปน mobile version ออก

ปลายป 2009 คําถามคือToo late ไปมั้ย 

ในขณะที่ WiFi IEEE 802.11N กําลังจะมี และ 3G กําลังไปสู LTE ณ วันที่ 

WiMAX พรอมสําหรับ mobile สายเกินไปหรือเปลา foot print จะมีเยอะพอมั้ย ที่จะ survive ใน

ธุรกิจตรงนี้ ถามาเทียบ WiMAX จะบูมมาก เพราะฉะนั้นคนที่ผลักดัน WiMAX มากที่สุดก็คือ Intel 

ซึ่งเปนสิ่งที่มีอิทธิผลกับเครื่อง laptop เครื่อง PC  แตไมใชเครื่อง mobile โทรศัพทมือถือมีกี่ยี่หอใช 

chip Intel มันแทบจะไมมีเลย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแลว มัน out class จํานวน mobile มีเยอะ

กวา 

ปจจุบันนี้มีผูใหบริการ 3G เกิดขึ้นแลวหลายรายทั่วโลก ในขณะที่ WiMAX ราย

แรก คาดวาจาะเกิดขึ้นกลางปนี้ แตมันก็ ยังไมเห็นเชิงพาณิชย 

ขอจํากัดของ WiMAX คือ ถา WiMAX ทํา mass ไมไดมันจะเกิดเทคโนโลยีอ่ืนเขา

มาเปรียบเทียบ เชน เทคโนโลยี Wi Mobile และ LTE ของ 3G เพราะฉะนั้นป 2008 ถาหาก 

WiMAX prove ไมได WiMAX จะ survive หรือเปลา 

ประเด็นที่สอง การผลิตอุปกรณ Support WiMAX เคาบอกวา 2008 ผลิตเปน 

network กับ PDA แตกวามือถือจะออกปลายป 2009 ซึ่งมันอาจจะ too late ไปแลว อาจจะไมได
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รับความไดเปรียบในเรื่องของการประหยัดเชิงปริมาณ แตส่ิงที่ทําใหผูใหบริการเลือกใชเทคโนโลยี 

WiMAX มีอยู 3 ขอ 

1.หาความถี่รายอื่นไมไดแลว  

2.ใหบริการ Fix lines อยู แลวตองการขยาย network broadband ไปยังพื้นที่ที่ไมคุมคาในการ

ลงทุน 

3.เนนการใหบริการในรูปแบบของ Nomadic โดยเจตนามุงปรับปรุงหรือยกระดับ hot spot 

broadband ที่มีอยูเดิม 

WiMAX จะเกิดขึ้นไดก็ดวย 3 ตลาดนี้ แตโอกาสมันนอย แตวามันมีโอกาสในชวง

ปนี้กับปหนา โดยดูการออกตัวของ WiMAX ใน Notebook ของ Intel ในปหนา ถาไม response ก็

คือวาไมมีโอกาสแลว ฉะนั้นประมาณปลายป 2008 จะตอบไดชัดวา WiMAX จะเปนยงัไง ถามวามี

โอกาสมั้ย มี…แตไมมีใครตอบชัดนัก 

ผูสัมภาษณ: ผลกระทบการคาเสรีเร่ืองโทรคมนาคม 

ผูใหสัมภาษณ:  เคาจะใช WiMAX มารุกเหรอ ก็รุกไดเฉพาะในเขตเมืองเทานั้นเอง ซึ่งจะ

มี ADSL ทําดวย cost ถูกกวา จะเอา WiMAX ไปลงทุน ผมมองวามันอาจมองไมเห็นวา  มันจะ

เปนตัว Catalyze ใหเกิด broad band service มากขึ้นมั๊ย  หากระบบ CDMA 800 วางโครงขาย

ดีๆเนี่ยว WiMAX มันก็ไปไมได  เพราะวา E-VDO มันมีความเร็วถึง 2.4 Mbps ความถี่ก็เปน World 

wide  ไมมีใครอยางกเสียงเอา WiMAX มาเลน ในสภาพที่ terminal ยังไมพรอม  ผมวาในระยะหา

ป ยังไมมีมีผลกระทบอุตสาหกรรมโดยรวมกอนป 2008  แตหลังป 2008 ตองดูการ boom หลัง 

intel ทํา chip  และ Prototype รุนแรกของ note book จะเปนงัย ตองวากันอีกที แตวันนี้ยังไมเห็น

อะไรในระยะใกล ก็ยังไมนาจะเห็นมากนัก 

ผลกระทบตอผูใหบริการ Internet Broadband รายเดิม   ก็ยังไมนาจะมีอะไรมาก

นักทุกอยางหลังป 2008 ผลกระทบผูประกอบการรายใหม อาจจะขอ WiMAX หรือไมขอ WiMAX

ข้ึนอยูกับ license  license จะออกลักษณะไหน ยังไมรู อาจจะเปน zone เชน zone จังหวัด

บริเวณนี้ License หนึ่ง และจะมีการกําหนด coverage หรือเปลายังไมรู   เพาระการใหบริการ 

License ของ WiMAX ในโลกมันยังไมชัดนักวาจะกําหนดยังงัย วันนี้ผมยังไมเห็น commercial แต

เปนการ trial ทั้งหมด เลยยังไมรูวามี Condition อะไร  อาจจะมีผลกระทบกับผูใหบริการ Internet 

Broadband รายใหมจะเปน WiMAX รายใหม  หากหนวยงานกํากับดูแลบอกวาใหครอบคลุม 

coverage area 90%ของประชากร   ประเทศไทยหาแสนตารางกิโลเมตร มีคนอาศัยอยูสองแสน

ตารางกิโลเมตร   ถา mobile WiMAX ถาในหนึ่งตารางกิโลเมตร assume วาใช 1 site ฉนั้น
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ทั้งหมดเกือบสองแสน Site แลวคาequipment เทาไหร  คา Site pep ในการตั้ง Tower ประมาณ 

3-4 ลานตอ Site  รวมเกือบแปดแสน ลาน ใครจะลงทุน 

ผูสัมภาษณ:  นโยบาย และการกํากับดูแล ของ กทช. มีสวนสงเสริม หรือเปนอุปสรรค ตอธุรกิจ

อินเตอรเน็ตบรอดแบนดในปจจุบัน และในอนาคต หรือไม อยางไร? โดยเฉพาะหากมีการใหบริการ

ดังกลาวผานระบบ WiMAX เทียบกับเทคโนโลยีบรอดแบนดทางเลือกอื่นๆ 

ผูใหสัมภาษณ:  มีเพราะวาไมไดมีการแยกบทบาท ของสวนที่จะเปนผูใหบริการ network    

และผูใหบริการอยางชัดเจน มันก็จะทําใหเกิดการผูกขาดโดยธรรมชาติดวยความถี่ที่มีอยูอยาง

จํากัด ถา WiMAX ไมมีการกําหนดบทบาทอันนี้มันก็เปดเสรีไมได เพราะวา มันก็จะถูกผูกขาดโดย 

resource ที่มีอยูอยางจํากัด แมที่ 3.5 GHz ก็ตาม มี bandwidth ใหใชงานเทาไหร พอ support 

ทุกรายที่เคาตองการหรือเปลา มันก็จะเกิด barrier 

ผูสัมภาษณ:  ตองมีกี่ราย 

ผูใหสัมภาษณ:  มันถูกจํากัดโดยความถี่ ก็ไมรูจะมีกี่ราย มี 3 ราย ก็เปน Oligopoly ถา

เสรีจริงๆมันก็ไมข้ึนกับจํานวน แขงขัน เสรีและเปนธรรม 

ผูสัมภาษณ:  ดานการสงเสริมบริการโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 

ผูใหสัมภาษณ:  เนี่ยแหละปญหา  เพราะทุกคนแยงกันลงทุน  ถาไมมีการกําหนด 

coverage area ทุกคนก็จะลงทุนในพื้นที่ในกรุงเทพ และชานเมืองซึ่งมีพื้นที่แค 3% ของพื้นที่

ทั้งหมด ลงอยูแค สองพันตารางกิโลเมตร อีกเปนแสนๆไมมีใครลงเพราะมันไมคุม   มีขอมูลมาวา

ผูใชมือถือ60% อยูในกรุงเทพและปริมณฑล แยงกันลงทุน ทุกคนก็อยากสรางถนนในสวนที่มีรถวิ่ง 

ไมอยากใหไปสรางไกลๆ มีรถใชไมเทาไหร 

ผูสัมภาษณ:  สรุปวาเปนอุปสรรคมากกวา คือ กทช ไมมีการปรับเปลี่ยนนโยบายตางๆให

สอดคลองกับการเปดเสรี 

ผูใหสัมภาษณ:  คือเคาเขาใจวา การใหประมูลความถี่ เปนการเปดเสรี แตการประมูล

ความถี่ ไมไดแกปญหาทําใหเกิดการแขงขันเสรี และเปนธรรม เพราะการแขงขันเสรีและเปนธรรม 

คุณตองไมจํากัดดวยจํานวน แตนี่คุณ by อิงกับความถี่ มันก็ไมเสรีอยูดี คุณไมมีตังคมาสราง 

Network คุณก็ใหบริการไมได แลวนั่นเสรีหรือเปลา เปนธรรมมั๊ย 

ผูสัมภาษณ:  ความคิดเห็นตอสภาวะการแขงขันในธุรกิจโทรคมนาคมโดยภาพรวม และใน

ธุรกิจอินเตอรเน็ตบรอดแบนดในอดีต เปรียบเทียบกับเมื่อมีการควบคุมโดยองคกรอิสระ (กทช)? 

ผูใหสัมภาษณ:  ดานการแขงขันของเทคโนโลยี จุดสุดทาย ประโยชนสูงสุดของประชาชน 

ในมาตรา 40 วรรคที่ 2 การเปดเสรีเทคโนโลยี ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนมั้ย คําตอบ
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คือไม ประชาชนตองการการบริการ ตองการซื้อบริการ ไมตองการซื้อเทคโนโลยี ผมตองการซื้อ

บริการ internet ทําไมผมตองมาซื้อบริการ internet  ดวยเทคโนโลยี WiMAX ส่ิงที่ผมมองไมมี

ความจําเปนที่ตองแขงขันดาน เทคโนโลยี เพียงแตวากทช.กําหนดใหมันถูก และทําใหเกิด Cost of 

ownership สามารถ Service ได มีราคาต่ําที่สุด เพราะฉะนั้นอาจไมมีความจําเปนตองเปดเสรี

เร่ืองเทคโนโลยี เพียงกําหนดวา คุณตองใชความถี่นี้บนเทคโนโลยีนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

เพราะวาถาเปน global frequency และ world wide technology แลวเนี่ย โอกาส economy of 

scale มันสูง ดีกวาใหไปเปดเสรีแปะปะไป ถาคุณไปเปดเสรีคุณอยากใชเทคโนโลยีอะไรก็ได มัน

กลายเปนใชความถี่ไมคุมคา มันก็อาจเกิดปญหา 

ผูสัมภาษณ: ดานคุณภาพการใหบริการ 

ผูใหสัมภาษณ:  อาจมีการพูดถึงสัญญาการใหบริการ ประกาศสัญญาการใหบริการ

อาจจะมีไดมากขึ้น แตทั้งนี้ก็ตองมีการปรับตอไปในอนาคต 

ผูสัมภาษณ: Life Cycle ของ WiMAX และเทคโนโลยีอ่ืนๆ 

ผูใหสัมภาษณ:  ตอไปในโลกของอนาคต มันไมเปน revolution แตมันจะเปน evolution   

3G ก็มี 3G Plus แลวก็ไปสู LTE มันจะคอยๆเปลี่ยนทีละสวน ๆ จะไมให operator เสียเงินมากนัก

ในการเปลี่ยน ปนี้เปลี่ยน cost network ปหนาเปลี่ยน base เปนตน เพราะฉะนั้นในอนาคต life 

cycle มันเปนระยะยาว การเกิดขึ้นของ 4G ไมไดทําให 3G หาย การเกิดขึ้นของ 3G ในป 2000 

จาก 2G เดินทางมาแลว15 ป และคิดวา 3G จะอยูตอไปอีก 15 ป เพราะฉะนั้น life cycle ไมใช 4 

ป 5 ป มันเปนการเปลี่ยน evolution ไปเร่ือยๆ เปน phase 1, phase 2, phase 3 มันก็จะขยาย

ของมันไปเรื่อยๆในตัว  เพราะฉะนั้น life cycle จะคอยๆ migrate ไป ทุกๆ 3 ป 5 ป แตมนัจะมขีอดี

ที่สุด ก็คือ backward compatibility ถามวา เกิดเครื่อง 3G แลว ลูกคาถือเครื่อง 2G อยู ถามวาจะ

ใชไดมั้ย คําตอบคือ ใชได เหมือนกับ life cycle ไมไดหาย มันก็มีอยูตอ จนกวาเครื่อง terminal มัน

เร่ิมหายไปจากทองตลาดแลวถึงจะเปลี่ยน 

ผูสัมภาษณ: รูปแบบที่เหมาะสมในการใหบริการ WiMAX 

ผูใหสัมภาษณ:  1.เปน backhaul service คือในกรณีที่ผมจะตั้ง base แลวหาสาย E1 

ไมได จําเปนตองใช microwave หรือเทคโนโลยีอ่ืน ซึ่งก็คือ WiMAX 2.ตอยอด ADSL ในบาง area 

เปนไปได ในพื้นที่จํากัด ดวย condition จํากัด จะปรากฎ WiMAX เกิดขึ้น ไมใชวาไมเกิดซะทีเดียว 

มันอาจมีลองรอยการปรากฏอยูบาง แตมันไม mass ตูมมา ดวย condition พวกนี้ ประกอบกับ

กระแสที่ Intel พยายามจุดขึ้นมาในปนี้ ที่นั่นก็ทดลอง WiMAX ที่นี่ก็ทดลอง WiMAX เต็มไปหมด 

ทําใหเกิดการตื่นตัว ซึ่งแรง push ตัวเนี่ย มันจะติด มันจะขึ้นมั้ย เรากําลังดูอยูจนปลายปนี้  ดูการ 
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push ของ Intel วาจะไปถึงไหน  เวลาเหมาะสมมั้ย ที่จะเรงทํา nation wide, WiMAX อาจจะยังไม

เหมาะสม  อาจจะเสริมในบางพื้นที่ที่ condition เหมาะสมแลว 

 

 

 

 




